



ที่ ศธ ๐๔๐๓๘ / ๖ ๑๐๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง (รวมเอกชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้

จำนวน ๑ ไฟล์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่**ต้องรู้และควรรู้**ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ มีความสอดคล้องกันและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำนิยามของ**ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้** ดังนี้

๑. **ตัวชี้วัดต้องรู้** หมายถึง สิ่ง que ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และ ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด และประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ

๒. **ตัวชี้วัดควรรู้** หมายถึง สิ่ง que ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และ ผู้เรียนทุกคนควรรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัว และชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัด และประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด**ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้**ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา (<http://academic.obec.go.th>) หรือ จากไฟล์ดั่งแนบ และจัดทำเอกสาร เป็นรูปเล่ม พร้อมแจ้งให้คุณครูทุกคนทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ เทัญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๔๔ - ๘๑๑๕๑๖

ผู้ปฏิบัติ ศน. ประภัสสร สิตวงษ์ ๐๘๕ - ๔๕๐ - ๑๔๙๓